
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ 

บริการของประเทศ (กบส.) 
ครั้งท่ี 2/2554 

วันจันทร์ท่ี 11 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุมสีเขียว ตกึไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล 

กรรมการผูเ้ขา้ประชุม 

1. นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ประธานกรรมการ 
นายกรัฐมนตรี 

2. นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี รองประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรี 

3. นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กรรมการ 
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตร ี

4.  นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ กรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
(แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 

5. นายธีระ  วงศ์สมุทร กรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

6.  นางเมธินี เทพมณี กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

7.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
(แทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงาน) 

8. นายอลงกรณ์  พลบุตร กรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

9.  นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ กรรมการ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

10.  นายสืบแสง พรหมบุญ กรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงศึกษาธิการ 
(แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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11.  นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ กรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงอุตสาหกรรม 
(แทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

12.  นายกุลิศ  สมบัติศิริ กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(แทนปลัดกระทรวงการคลัง) 

13.  นายจุฬา  สุขมานพ กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
(แทนปลัดกระทรวงคมนาคม) 

14.  นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส ์
(แทนปลดักระทรวงอุตสาหกรรม) 

15. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

16. นายอุณหิศ  กาญจนกุญชร กรรมการ 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
(แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ) 

17. นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการ 
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

18. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

19.  นายธวัชชัย ยงกิตติกุล กรรมการ 
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย 
(แทนประธานสมาคมธนาคารไทย) 

20. นายเตชะ บุญยะชัย กรรมการ 
รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
(แทนประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) 

21. นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ กรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการผูล้าประชุม 
1. นายสุวิทย์  คุณกิตติ ติดราชการอ่ืน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. นายกรณ์  จาติกวณิช        ติดราชการอ่ืน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
3. นายโสภณ  ซารัมย์        ติดราชการอ่ืน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

1. นางอัญชลี  เทพบุตร เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

2. นายปณิธาน วัฒนายากร โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

3. นายธราดล  เป่ียมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง 

กระทรวงการคลัง 

1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้ อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมศุลการ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

1. นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1. นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

1. นายภูมิใจ  อัตตะนันทน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

2. นายชูวิทย์  มติรชอบ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ทางเศรษฐกิจ 

3. นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้อํานวยการสํานักสํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนา 

 พ้ืนที่ 

4. นายดนุชา  พิชยนันท์ ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 

7-15 เจ้าหน้าที่ สศช. 

ผู้ติดตามคณะกรรมการ กบส. จํานวน 17 ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2554 

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ให้คณะกรรมการ กบส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม เมื่อครบกําหนด มีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมจํานวน  3 คน  
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ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ข้อความเรียบร้อยแล้ว โดยการขอแก้ไขรายงานการประชุมของผู้แทน
กระทรวงคมนาคม ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วมีข้อเสนอดังน้ี 

(1) ขอตัดข้อความ ในระเบียบวาระที่ 4.1 หน้า 13 ข้อ 2.2 จาก “…แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถใช้
ประโยชน์ท่าเรือนํ้าลึกทวายของสหภาพพม่าเป็นประตูการค้าทางทะเลฝั่งตะวันตก”แก้ไขเป็น “…
แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ท่าเรือนํ้าลึกทวายของสหภาพพม่า”  ฝ่ายเลขานุการได้
พิจารณาแล้ว และขอเสนอให้คงไว้เช่นเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่อภิปรายในที่ประชุม 

(2) ขอปรับข้อความ ในระเบียบวาระที่ 4.1 หน้า 13 ข้อ 2.2 และ ในระเบียบวาระที่ 4.1 หน้า 14  
ข้อ 3.3 จาก “…สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และปริมาณการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่…” แก้ไขเป็น “…
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และปริมาณการขนส่งสินค้าในอนาคต…” ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาแล้ว 
และขอเสนอปรับข้อความเป็น “...สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณการขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในพื้นที.่..” 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมและเห็นชอบมติ
การประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2554 

3. มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบ
การแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ 
ฝั่งตะวันตกกับประเทศเพื่อนบ้าน 

1. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ฝั่งตะวันตกกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.1 วันที่ 25 มกราคม 2554 การประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2554 มีมติเห็นชอบให้มี 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้คณะกรรมการ กบส. และเพ่ิมเติมผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทําหน้าที่กําหนดกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
แผนการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
เช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่ทวายกับพ้ืนที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย รวมทั้งผลักดัน
การดําเนินงานในระยะเร่งด่วนและศึกษาแนวทางการดําเนินงานในระยะปานกลางและระยะยาว 
และนําเสนอ กบส. ต่อไป  

1.2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 นายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ และ
มอบหมายให้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ  

2. มติที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2553 

1. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความคืบหน้าแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพ่ิมเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 
ของกระทรวงคมนาคม โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.1 ผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  

1.1.1 การเสนอแผนการลงทุนเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (DPL) จากกระทรวงการคลัง  

(1) วันที่ 27 ธันวาคม 2553 กระทรวงคมนาคม ได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) จากกระทรวงการคลัง จํานวนเงินรวม 
30,260.03 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการลงทุนภายใต้แผนการลงทุนฯ ดังน้ี 

1) การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 10 โครงการ กรอบวงเงินกู้ปี 2554 จํานวน 
24,705.03 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนการเบิกจ่ายปี 2554 จํานวน 7,086.86 
ล้านบาท และงบประมาณผูกพัน จํานวน 17,618.17 ล้านบาท  

2) กรมทางหลวง จํานวน 25 โครงการ กรอบวงเงินกู้ปี 2554 จํานวน 5,360  
ล้านบาท ประกอบด้วย แผนการเบิกจ่ายปี 2554 จํานวน 1,072 ล้านบาทและ 
งบประมาณผูกพัน จํานวน 4,288 ล้านบาท  

3) กรมทางหลวงชนบท จํานวน 2 โครงการ กรอบวงเงินกู้ปี 2554 จํานวน  
195 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนการเบิกจ่ายปี 2554 จํานวน 195 ล้านบาท  

(2) ปัจจุบันกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) คาดว่าจะสามารถ
จัดสรรเงินกู้ให้กับแผนงาน/โครงการลงทุนที่มีความพร้อมในการดําเนินงานในปี 2554 
ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2554 

1.1.2 การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการลงทุนฯ และให้
รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายเดือนต่อคณะรัฐมนตรี 

(1) วันที่ 20 มกราคม 2554  กระทรวงคมนาคม ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการลงทุนฯ โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธาน  

(2) สรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554  

1) การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินลงทุนรวม 176,808.28 ล้านบาท แยกเป็น 

 แผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที 
จํานวน 10 รายการ วงเงินลงทุนรวม 87,529 ล้านบาท มีเพียง 3 โครงการ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554 ได้แก่ โครงการปรับปรุงทาง 
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ระยะที่ 5 ระยะทาง 308 กม. โครงการปรับปรุงทาง ระยะที่ 6 ระยะทาง 
278 กม. และโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 13 คัน (20 ตัน/เพลา) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา 

 โครงการท่ีจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น
รายโครงการ จํานวน 11 รายการ วงเงินลงทุนรวม 89,280 ล้านบาท โดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554 เพ่ือศึกษาออกแบบและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างทางคู่สายนครศรีธรรมราช – 
ขอนแก่น และสายประจวบคีรีขันธ์ – ขอนแก่น 

2) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก่อสร้างสะพานข้ามทาง
รถไฟ จํานวน 114 แห่ง วงเงินลงทุนรวม 19,012.50 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
2554 ทั้ง 2 หน่วยงานมีแผนการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จํานวน 10 แห่ง 
และ 3 แห่ง วงเงินลงทุนรวม ประมาณ 2,692.50 ล้านบาท แต่ทั้ง 2 หน่วยงานไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ปัจจุบัน ทล. และ ทช. อยู่ระหว่างการขอรับการ
จัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ และการออกแบบรายละเอียดโครงการ 

3) การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ประกอบด้วย 3 หน่วยธุรกิจภายใน และ 1 บริษัทลูก ได้แก่ หน่วยธุรกิจการเดิน
รถ หน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน หน่วยธุรกิจการซ่อมบํารุง บริษัท Airport 
Rail Link โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นทั้งหมด รวมทั้งการปรับ
โครงการสร้างหน่วยงานส่วนกลางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ปัจจุบัน รฟท. 
ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนบริหารจัดการ
กิจการรถไฟไทย โดยลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ระยะเวลา 
12 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2554 วงเงิน 44 ล้านบาท  

นอกจากน้ี การจัดต้ังบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด รฟท. จดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท ปัจจุบันกระทรวง
คมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องอนุมัติจัดสรรเพ่ิมทุน จํานวน 1,860 ล้านบาท
ของบริษัทฯ ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป  

1.2 วันที่ 4 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบรายงานผลรายงานความคืบหน้า 
แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพ่ิมเติม)  

1.3 ฝ่ายเลขานุการมีความเห็นเพ่ิมเติมให้ รฟท. เตรียมความพร้อมในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ทันทีภายหลังการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ DPL แล้วเสร็จ นอกจากน้ี เห็นควรให้ 
รฟท. เร่งรัดการดําเนินการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า (20 ตัน/เพลา) จํานวน 20 คัน ที่ได้รับอนุมัติ
จาก ครม. และมีความพร้อมด้านแหล่งเงินรองรับการดําเนินการแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่อไป 
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2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 กระทรวงคมนาคม ควรกําหนดมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการเอกชนภายในประเทศที่มีศักยภาพใน
การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์รถไฟ เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและผลิตรถจักรให้มากขึ้นเพ่ือลดการ
นําเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศ และช่วยสนับสนุนการดําเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ รฟท.  

2.2 รฟท. ควรจัดทําแผนดําเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 
2553 ที่ชัดเจน เพ่ือให้ภาคเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวมได้ 

2.3 นอกจากน้ี กระทรวงคมนาคม ควรพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่าย
ทางรถไฟในภาคใต้เพ่ิมเติมนอกจากการลงทุนตามแผนฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว โดยเฉพาะการ
พัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างชายแดนไทย – มาเลเซีย และหาดใหญ่ พร้อมทั้งอาจจะ
พิจารณาก่อสร้างโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ไปยังท่าเรือในภาคใต้ที่สําคัญ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากท่าเรือที่มีอยู่ รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อีกทางหน่ึง  เช่น  เส้นทางทุ่งสง – ท่าเรือกันตัง และเส้นทาง
จากจังหวัดชุมพรไปยังท่าเรือระนอง เพ่ือเป็นประตูการค้าและการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์หลัก
ของไทยไปยังประเทศในอ่าวเบงกอล เป็นต้น   

3. มติที่ประชุม 

รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กบส. และฝ่าย
เลขานุการ ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อเสนอแนะจากการดูงานประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเร่ืองข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของไทยจากการดูงานประเทศสิงคโปร์
และมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสําคัญของประเด็น
พัฒนาที่ได้จากการดูงาน และมีข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของไทย ดังน้ี 

1.1 ประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ  

1.1.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ท่าอากาศ
ยานและท่าเรือของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย มีความชัดเจนในการวางแผนดําเนินงาน
โดยอาศัยจุดเด่น การสร้างความแตกต่าง และมีศักยภาพในการสร้างแผนธุรกิจ (Business 
Model) ของการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ เช่น ประเทศสิงคโปร์กําหนดบทบาท
และตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน (Strategic Positioning) ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา และการขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางธุรกิจด้านต่างๆ (Business 
Solutions) โดยกําหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
คลังสินค้า และเขตปลอดอากรบริเวณท่าอากาศยานชางฮี ทําให้การวางนโยบายสนับสนุน
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น ประเทศ
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มาเลเซียสนับสนุนการวางแผนงานพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจน่าอยู่ทั่วประเทศ โดยคํานึงศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออก ควบคู่ไปกับมิติ
ด้านสังคม (Social Planning) เข้าไว้เป็นแผนระยะยาวอย่างบูรณาการ เช่น นโยบายการพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจอีสกันดาร์ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการย่อย 15 ด้านพร้อมกัน (Holistic Planning) 
เป็นต้น 

1.1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการแข่งขันของประเทศ ประเทศสิงคโปร์ใช้กลยุทธ์
และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือลดข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ เช่น การถมพ้ืนที่ทะเล 
(Land Reclamation) สําหรับก่อสร้างท่าเรือและเขตอุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การขนส่งและการบริหารจัดการท่าเรืออย่างต่อเน่ือง อาทิ ระบบการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์
สูงถึง 9 ช้ัน ใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่าเรือ (PortNet) 
เพ่ือลดปัญหาความแออัดในพ้ืนที่ท่าเรือ และระบบ Automated Crane ที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ (Productivity) ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้กว่า 6 เท่า เป็นต้น นอกจากน้ี  
ยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 
เช่น การใช้ระบบ TradeNet เพ่ือสร้าง Single Electronic Window สําหรับกระบวนการ
นําเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีบริษัท Crimson Logic ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ
แต่บริหารการทํางานแบบเอกชน เป็นผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบซอฟแวร์
และให้บริการท้ังระบบ รวมทั้งการวางแผนธุรกิจ (Business Model) ในการเช่ือมโยง
ระหว่างกันของภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ให้สามารถมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้  

1.1.3 รูปแบบการร่วมดําเนินงานระหว่างภาคีการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบโครงการให้บริการ
ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือและท่าอากาศยาน เช่น Changi Airport Group หรือ PSA 
Corporation ใช้รูปแบบดําเนินงานแบบธุรกิจ (Corporatization) โดยเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาลงทุนก่อสร้างและดําเนินการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ในการให้บริการ โดยภาครัฐเตรียมกองทุนการพัฒนาเพ่ือให้เอกชนกู้ยืม และหน่วยงาน
ภาครัฐสิงคโปร์ยังทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและสมาคมด้านโลจิสติกส์ภาคเอกชน 
เช่น Singapore Logistics Association และ Cargo Association เพ่ือรับฟังข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถนํามา
กําหนดเป็นนโยบายที่เหมาะสมได้ทันเวลา (Timely) นอกจากน้ี หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ยังมี
ความยืดหยุ่นในรูปแบบการทํางานร่วมกับภาคธุรกิจ เช่น การอนุญาตให้บริษัท YCH  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ช้ันนําใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองเช่ือมโยงข้อมูลโดยตรง
กับกรมศุลกากร โดยไม่จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรประจําอยู่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บน
เพ่ือตรวจสอบสินค้าเช่นในอดีต เป็นต้น รวมท้ังใช้หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ 
ด้านภาษีและด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเขตปลอดอากร หรือการลงทุนในกิจการท่าเรือ
ของทั้งสองประเทศมีลักษณะผ่อนปรน (Flexible) และเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของนักลงทุน 
แต่ละรายมากขึ้น (Case-by-case Basis)  

1.1.4 แนวคิดการบริหารธุรกิจข้ามชาติอย่างย่ังยืน หน่วยงานรัฐและเอกชนของสิงคโปร์และ
มาเลเซียมีความสามารถในการออกไปลงทุนภายนอกประเทศทั่วโลก โดยมีแนวคิดใน 
การบริหารธุรกิจข้ามชาติอย่างย่ังยืน เช่น เน้นการสร้างพันธมิตรธุรกิจมากกว่าลูกจ้างใน 
การทํางาน อาทิ บริษัท YCH ขยายการลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย 
(City Supply Chain for Perishables) ที่เมืองเฉิงตู โดยจ้างคนจีนเป็นผู้จัดการระดับสูง 
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เพ่ือบริหารโครงการทั้งหมดและมีเจ้าหน้าที่ YCH ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาเท่าน้ัน นอกจากน้ี 
ยังเน้นนโยบายการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge/Technology Transfer) 
และพัฒนาคนในพื้นที่ให้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน เช่น บริษัท Crimson Logic ผู้พัฒนา
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ดําเนินการลงทุนในลักษณะ PPP 
ร่วมกับหลายประเทศเพ่ือกําหนดเป้าหมายให้สามารถประหยัดต้นทุนทางธุรกิจทั้งระบบและ
เน้นการเติบโตไปพร้อมกันทั้งผู้พัฒนาและดูแลระบบกับประเทศที่เข้าไปร่วมลงทุน 

1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของไทย 

1.2.1 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประตูการค้าหลักของประเทศ (Enhancement 
of Logistics Gateway) โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย และบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งควรดําเนินการ ดังน้ี 

(1) กําหนดเป้าหมายและตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของประตูการค้าหลักของ
ประเทศ โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการกําหนดแผนธุรกิจ (Business Model) 
สําหรับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ เช่น เขตปลอด
อากรของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น โดยอาจเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากบริการขนส่ง
และกระจายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ 

(2) ยกระดับประสิทธิภาพประตูการค้าของประเทศด้วยระบบบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าภายใน
พ้ืนที่ท่าเรือและท่าอากาศยาน รวมทั้งในส่วนของระบบการแลกเปล่ียนข้อมูล/เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เ ก่ียวกับการขนส่งเช่ือมต่อกับกระบวนการนําเข้าส่งออก เช่น  
การพัฒนาระบบ e-Port แบบครบวงจร  

1.2.2 เร่งผลักดันการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ คณะอนุกรรมการการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับ 
การนําเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ภายใต้คณะกรรมการ (กบส.)  ซึ่งควรให้ความสําคัญ
กับประเด็นเร่งด่วน ดังน้ี  

(1) ปรับปรุงกระบวนการนําเข้าส่งออก การออกใบรับรองและใบอนุญาต และการขนส่ง 
โลจิสติกส์ (Simplification of Process) พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจในการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  

(2) จัดทําแผนธุรกิจ (Business Model) ของการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจกับรัฐ 
(B2G) และภาคธุรกิจ-ธุรกิจ (B2B) เพ่ือให้ระบบ NSW สามารถให้บริการที่รวดเร็ว 
เช่ือถือได้ และจัดเก็บค่าบริการในระดับที่ทําให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 

1.2.3 ยกระดับความสามารถของผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ ไทย รวมท้ังธุร กิจโลจิสติกส์
ภายในประเทศ ในเร่ืองการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของบริการ
ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ไทย และระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับต่างประเทศ พร้อมกับการสร้างช่องทางการ
กระจายสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 
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1.2.4 วางแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะบูรณาการเป็นชุมชนเศรษฐกิจน่าอยู่ (Green Economic 
Community) มากกว่าเพียงการสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงสร้างพ้ืนฐานเท่าน้ัน 
โดยให้ความสําคัญกับมิติทางสังคมทั้งด้านการผสมผสานวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เดิม
และประชากรกลุ่มใหม่ที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามา แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ รวมท้ังการสร้างกลไกประสานงานทั้งอย่างเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมโครงการ โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 ควรมีการวางตําแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของท่าเรือต่างๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ภาคใต้ของประเทศให้มีความชัดเจน และแสดงถึงความเชื่อมโยงการดําเนินงานระหว่างท่าเรือ
ต่างๆในประเทศ เพ่ือใช้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละท่าเรือ 
และวางแผนการใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ด้วย 

2.2 สําหรับการกําหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยใน
ระยะต่อไป ควรคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ที่สําคัญใน
ภูมิภาคและในตลาดโลก เช่น ปัจจัยความผันผวนของราคาน้ํามันโลก การพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกและ
นิคมอุตสาหกรรมเมืองทวายของสหภาพพม่า ซึ่งจะเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค
อาเซียนและพ้ืนที่รองรับการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทย แผนการ
ดําเนินงานในอนาคตของท่าเรือต่างๆ ในภูมิภาค การขยายขนาดคลองปานามาเพ่ือรองรับเรือที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นจากขนาด 4,000 ตู้/ลํา เป็น 12,000 ตู้/ลํา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการ
เดินเรือของโลก และการดําเนินงานภายใต้แผนงาน ASEAN Connectivity เป็นต้น  

2.3 นอกจากน้ี ควรเร่งดําเนินการส่งเสริมและยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) ของไทย  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs ด้วยการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายและรวมตัวกันเพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ดี ลดต้นทุนการดําเนินงาน และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกลุ่มธุรกิจ 
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้า ในขณะเดียวกัน ควรส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้ LSPs ของ
ไทยที่มีศักยภาพให้สามารถออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ด้วย  

2.4 เน่ืองจากท่าเรือของไทยเป็นท่าเรือปลายทางในการนําเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งต่างจากท่าเรือ
สิงคโปร์ที่เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า (Transshipment Port) ดังน้ัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะนํามาใช้บริหารท่าเรือของไทยต้องมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าและรถบรรทุก 
เข้า-ออกท่าเรือให้มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเช่ือมโยงกับระบบ National Single 
Window (NSW) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี รัฐบาลควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ภายในและระหว่างองค์กรซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถและเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างรวดเร็ว  

2.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพประตูการค้าหลักของประเทศไทยเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของท่าอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเขตปลอดอากรของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ และท่าเรือนํ้าลึกของไทยซึ่งมีความซับซ้อนในการวางแผนมากกว่าท่าอากาศยาน 
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เน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในพ้ืนที่ ซึ่งจําเป็นต้องวางแผนการ
พัฒนาร่วมกันอย่างบรูณาการ ทั้งทางถนน ระบบราง ระบบนํ้าชายฝั่งทะเล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามตําแหน่งยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าเรือที่กําหนดไว้  

3. มติที่ประชุม 

3.1 เห็นชอบข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของไทยตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องและให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
กบส. ต่อไป 

3.2 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการศึกษาบทบาทและทิศทางการพัฒนาท่าเรือในพ้ืนที่ภาคใต้
ของไทยและเสนอให้คณะกรรมการ กบส. พิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การดําเนินการรองรับผลการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18  
 ณ นครโยโกโฮมา ญี่ปุ่น 

1. ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอเรื่อง การดําเนินการรองรับผลการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 18  
ณ นครโยโกโฮมา ญี่ปุ่น เสนอต่อคณะกรรมการ กบส. พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการลดต้นทุน เวลา และ
ความไม่แน่นอนในกระบวนการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2558 ตามที่
นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

1.1 แผนปฏิบัติการการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานของเอเปค (APEC Supply-Chain Connectivity 
Framework Action Plan)  

1.1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (Committee on Trade and 
Investment: CTI) และคณะกรรมการเศรษฐกิจของเอเปค (Economic Committee: 
EC) ได้ตกลงกรอบการทํางานในเร่ือง Supply Chain Connectivity Framework: SC 
Framework โดยดําเนินงานในส่วนที่สําคัญ ได้แก่ (1) รวบรวมข้อมูลการทํางาน/ความ
ร่วมมือด้านโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในเวทีต่างๆท้ังภายในและนอกภูมิภาคเอเปค (2) พิจารณา
ปัญหา/อุปสรรคด้านโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวกับการขนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน 
และ (3) จัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือเสนอแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

1.1.2 สรุปปัญหาอุปสรรค (Chokepoint) ที่สําคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการ
เดินทางของนักธุรกิจในภูมิภาคเอเปค จํานวน 8 ประเด็นซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คลัสเตอร์สําคัญ ได้แก่  

(1) ความพร้อมทางกายภาพและสมรรถนะการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านขนส่ง ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 

1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งไม่เพียงพอ ไม่มีประสิทธิภาพ และขาด 
การเช่ือมโยงด้านระบบการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 

2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในท้องถิ่นและภูมิภาคยังขาดประสิทธิภาพ  

3) ขีดความสามารถด้านการขนส่งต่อเ น่ืองหลายรูปแบบที่ ยั ง ด้อยพัฒนา  
การเช่ือมต่อการขนส่งทางอากาศ ทางบก และการขนส่งหลายรูปแบบยังขาด
ประสิทธิภาพ  



 12 

(2) กระบวนการอํานวยความสะดวกด้านการค้า ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 

1) การปล่อยสินค้าที่ด่านศุลกากรขาดประสิทธิภาพ  ขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่พรมแดน โดยเฉพาะการปล่อย regulated goods ที่พรมแดน 

2) ภาระด้านเอกสารศุลกากรและขั้นตอนด้านพิธีการศุลกากรและอ่ืนๆ ที่ยุ่งยาก 
(รวมถึงที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า)  

(3) กฎระเบียบและกลไกขับเคลื่อน ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 

1) ขาดความโปร่งใสด้านกฎระเบียบ/ผู้ประกอบธุรกิจขาดการรับรู้ประเด็นด้าน
กฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์อย่างครบถ้วน ขาดการรับรู้และ
ประสานงานระหว่างภาครัฐเก่ียวกับนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์ ไม่มี
ศูนย์กลางประสานงาน ณ จุดเดียว หรือหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องโลจิสติกส์ 

2) ความแตกต่างของมาตรฐานและกฎระเบียบในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและ
เดินทางของนักธุรกิจข้ามพรมแดน  

3) ขาดการจัดการในระบบพิธีการศุลกากรข้ามแดนประเภท Customs-transit  
ในภูมิภาค 

1.1.3 ทั้งน้ี ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคคร้ังที่ 18 ได้เห็นชอบเป้าหมายการดําเนินงานเพื่อลดต้นทุน
ในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในแง่ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และความไม่แน่นอนในระบบ
ความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทานลงร้อยละ 10 ภายในปี 2558 อย่างไรก็ดี ตัวช้ีวัด (KPI) 
ที่จะใช้วัดการลดต้นทุนในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ยังต้องหารือต่อในรายละเอียดต่อไป  

1.2 การวิเคราะห์การดําเนินงานของไทย และปัญหาอุปสรรค 

1.2.1 ในปี 2554 ประเทศไทยมีระดับความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศ (Trading across 
Borders) อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วจากอันดับที่ 108 ในปี 
2550 โดยในช่วงต่อไป การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
ประเทศไทยควรต้องเร่งดําเนินการโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของเอเปคท่ี
กําหนดให้กลุ่มเศรษฐกิจลดระยะเวลา ต้นทุน และความไม่แน่นอนในการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการของห่วงโซ่อุปทานลงร้อยละ 10 ภายในปี 2558 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้อง
กับแผนงานความร่วมมือเพ่ือจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่สนับสนุนให้มีการ
เช่ือมโยงข้อมูลนําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Single 
Window) ภายในปี 2558 ด้วยเช่นกัน 

1.2.2 จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2-1/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาระบบ NSW ของไทยที่สําคัญ ดังน้ี (1) การจัดต้ัง
ระบบ NSW ส่วนกลาง กรมศุลกากรได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อ/จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
สําหรับจัดต้ังระบบ NSW ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เพ่ือรองรับการเช่ือมโยง
ข้อมูลแบบบูรณาการทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ คาดว่าการจัดต้ังระบบ NSW 
จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทดลองเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ ASEAN Single Window และ
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ประเทศอ่ืนๆ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 เป็นต้นไป (2) การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ NSW กรมศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันจัดทําร่างแผนปฏิบัติ
การพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ พ.ศ. 2554-2558 (NSW National Action Plan) 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจรวมถึง
กรอบการใช้งบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า โดยในปัจจุบัน กรมศุลกากรร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไป
แล้วจํานวน 37 หน่วยงาน นอกจากน้ี กระทรวงการคลังได้ผลักดันให้หน่วยงานท่ีมีความ
จําเป็นต้องดําเนินโครงการเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปกติ เสนอขอใช้เงินกู้ 
Public Sector Reform Development Policy Loan (PSRDPL) จากธนาคารโลกได้ 
และ (3) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อยู่ระหว่าง
การแต่งต้ังคณะทํางานด้านกฎหมายเกี่ยวกับเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการ
นําเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยมีรองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานคณะทํางาน และมี
ผู้แทนจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้านกฎหมาย 

1.2.3 อย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคัญของการจัดต้ังระบบ NSW ที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ได้แก่ 
(1) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานของ
ส่วนราชการ เพ่ือทําหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบงานภายในและระบบเช่ือมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆกับระบบ NSW ซึ่งกรมศุลกากรได้รวบรวม
ปริมาณความต้องการบุคลากรในเบ้ืองต้นจากหน่วยงานต่างๆ มีจํานวนถึง 175 คน และ 
(2) การจัดต้ังทีมงานเพ่ือสนับสนุนกรมศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้าน 
การประสานการดําเนินงานระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แก้ไขปัญหา 
การดําเนินงาน พร้อมกับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานและ 
ในภาพรวม 

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้สํานักโลจิสติกส์ของกระทรวง
อุตสาหกรรมได้จัดทําคู่มือการประเมินและเกณฑ์ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของสาขา
อุตสาหกรรมหลักของไทยแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาวิเคราะห์หาแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมทั้งสามารถนํามา
เป็นข้อมูลประกอบการวัดความสําเร็จของเป้าหมายเอเปคในการลดต้นทุน เวลา และความไม่
แน่นอนในกระบวนการความเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2558 ได้ต่อไปด้วย  

2.2 แม้ว่าหลายหน่วยงานได้เริ่มพัฒนาให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้รวดเร็วขึ้นแล้ว แต่ขั้นตอนการดําเนินงานของภาคธุรกิจในการนําเข้า และ
ส่งออกจะไม่สามารถลดลงได้หากส่วนราชการไม่สามารถลดข้ันตอนที่ ไม่จําเป็นออกไป 
(Reprocess) รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบภายในส่วนราชการให้สอดคล้องกับแนวทางการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW และขั้นตอนการทํางานใหม่ ซึ่งอาจพิจารณาให้ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปรับปรุงขั้นตอนการ
ทํางานต่อไป ทั้งน้ี ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังไม่มีการใช้ระบบลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในการออกใบรับรองและใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงทําให้ไม่
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สามารถลดจํานวนเอกสารกระดาษได้ ดังน้ัน ส่วนราชการที่เก่ียวข้องจึงควรเร่งพิจารณาหาแนว
ทางการใช้ประโยชน์จากกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถลดระยะเวลา จํานวนเอกสาร และต้นทุนการดําเนินงาน
ให้กับภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรเข้ามามีส่วนสนับสนุนกรมศุลกากรและส่วนราชการต่างๆ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาระบบ NSW ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องต่อไป 

2.3 ผู้แทนกรมศุลกากรได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมถึงสภาพปัญหาความขาดแคลนบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่มี
ความเข้าใจเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบงานภายในส่วนราชการ เช่น  
กรมศุลกากรมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จํานวน 40 คนขณะที่ต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องถึง 35 หน่วยงาน เป็นต้น ทําให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน 
(Reprocess) ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW ของ
ประเทศ ดังน้ัน จึงควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการขอเพิ่มอัตรากําลังคนและพัฒนาบุคลากร
ด้าน IT ให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานโดยเร็ว โดยควรให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ทบทวนความต้องการบุคลากรด้าน IT ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ต่อไป 

3. มติที่ประชุม 

3.1 เพ่ือให้ประเทศไทยมีการเตรียมการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดต้นทุน เวลา และ
ความไม่แน่นอนในกระบวนการเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้แผนปฏิบัติการการเช่ือมโยง 
ห่วงโซ่อุปทานของเอเปค เห็นควรให้มีการดําเนินการในระยะเร่งด่วน ดังน้ี   

3.1.1 มอบหมายให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เร่งจัดทําแผนการจัดหาบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ NSW โดยระบุข้อมูลเหตุผลความจําเป็น รวมท้ังปริมาณความ
ต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานเพ่ิมเติมของแต่ละส่วนราชการ เสนอต่อ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางในการบริหารจัดการกําลังคนภายในของส่วนราชการให้สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ NSW ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2558  

3.1.2 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สนับสนุนการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง (Reprocess) 
เพ่ือให้สามารถลดข้ันตอนในกระบวนการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการนําเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง 

3.1.3 มอบหมายให้สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ศึกษาปัญหาและแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมศุลกากรและ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือนการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ
ให้การจัดต้ังระบบ NSW แล้วเสร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2553-2558  

3.2 สําหรับปัญหาอุปสรรคที่เหลือในกลุ่มความพร้อมทางกายภาพและสมรรถนะการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง และกลุ่มกฎระเบียบและกลไกขับเคลื่อน เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการ
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ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รวบรวมผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละปัญหา
อุปสรรค เพ่ือจัดทําเป็นแผนการติดตามการดําเนินงานที่สมบูรณ์ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 4.3 แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่ง
สินค้าทางถนนของไทย 

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอกรอบแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการขนส่งสินค้าทาง
ถนนของไทย ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
1.1 ปัจจุบันการขนส่งภายในประเทศร้อยละ 84 ยังเป็นการขนส่งทางถนน และเป็นรูปแบบการขนส่ง

ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วสําหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10 ในปี 2553 จึงมีความจําเป็นที่ต้องให้ความสําคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการขนส่งทางถนน รวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกให้มี
ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล เพ่ือช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศได้ 

1.2 ดังน้ัน เพ่ือให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยมีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการได้มาตรฐาน
และแข่งขันได้ในระดับสากล จึงได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาที่สําคัญ 4 แนวทาง คือ (1) การ
พัฒนาผู้ประกอบการขนส่งทางถนนให้มีแนวปฏิบัติการ (Practices) ที่ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
ของธุรกิจ (2) การยกระดับทักษะฝีมือของพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน (3) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านขนส่งทางถนน และ (4) การจัดต้ังกลไก
การกํากับดูแลการขนส่งทางถนนที่มีความเป็นเอกภาพและยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่
สําคัญในแต่ละกลยุทธ์ ดังน้ี 

1.2.1 การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งทางถนนสู่ความเป็นมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้  
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบธุรกิจ และมี
ช่องทางให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรในการดําเนินงานทั้งด้านเงินทุนและโอกาสการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดในภูมิภาค โดยมี
แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) ยกระดับศักยภาพในการประกอบการของผู้ประกอบการ
ขนส่งทางถนน ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของ
ผู้ประกอบการขนส่ง และปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ เพ่ือลดปัญหาท่ี
เกิดจากการแข่งขันเชิงทําลายในธุรกิจการขนส่งทางถนนของไทย และ (2) ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการขนส่งไทยสามารถขยายการให้บริการไปในต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสเชิง
รุกและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการทําการค้าระหว่างประเทศ 

1.2.2 การยกระดับทักษะฝีมือของพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน มีเป้าประสงค์ใน 
การพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้มีทักษะขับรถอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีองค์ความรู้ 
ที่จําเป็น เช่น การบํารุงรักษารถ เทคนิคการขับรถเพ่ือประหยัดพลังงาน ความสามารถใน
การรับมือในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ยกระดับคุณภาพการขับรถให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นพนักงานขับรถและนักบริการในระดับมืออาชีพ สร้างให้มี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ความปลอดภัยใน 
การทํางาน และได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายพัฒนาพนักงาน 
ขับรถบรรทุกให้ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 คนต่อปี หรือรวมประมาณ 80,000 คน ภายในปี 
2558 โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) พัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้มีความสามารถ
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ในระดับมืออาชีพ (Professional) และ (2) พัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของ
พนักงานขับรถบรรทุกที่ชัดเจน 

1.2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านขนส่งทางถนน  
มีเป้าประสงค์เพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการขนส่งทางถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การขนส่งทางถนน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดพักรถบรรทุกให้ครอบคลุมเส้นทางขนส่งสินค้า
สายหลัก และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์บริเวณจุดผ่านแดน เช่น การพัฒนา
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า หรือศูนย์โลจิสติกส์ชายแดน สถานีบริการน้ํามัน และจุดพักรถ/ 
อู่ซ่อมรถยนต์ รวมท้ังอํานวยความสะดวกตามเส้นทางต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการขนส่ง
ทางถนนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

1.2.4 การปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการขนส่งทางถนนและปรับปรุงกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง  
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้การกํากับดูแลกิจการขนส่งทางถนนของไทยมีความเป็นเอกภาพ  
มีการบูรณาการในการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างโปร่งใส มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและจริงจัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
การดําเนินงานเพ่ือลดทุนการขนส่งทางถนน ยกระดับศักยภาพการบริการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถรับมือกับการเปิดเสรีการขนส่ง
ทางถนน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการควบคุมให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
ทั้งด้านความรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม 

1.3 แนวทางการดําเนินงานในระยะเร่งด่วน เพ่ือผลักดันการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งพัฒนาจุดพักรถบรรทุกให้
ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ ดําเนินการยกระดับทักษะฝีมือพนักงาน
ขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน และขยายผลการพัฒนาในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งไทยสามารถขยายการให้บริการไปในต่างประเทศ  

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1  ปัญหาหลักของการขนส่งทางถนนประการหน่ึง คือ การขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก ดังน้ัน 
ในระยะเร่งด่วน นอกจากการมุ่งยกระดับทักษะของพนักงานขับรถที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเป็น
มืออาชีพมากขึ้นแล้ว ยังมีความจําเป็นต้องเร่งผลิตพนักงานขับรถขนส่งขนาดใหญ่ให้มีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการในอนาคตซึ่งควรต้องวางแผนล่วงหน้าเพ่ือรองรับแนวโน้มการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในอนาคตด้วย ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
ในการนํามาฝึกฝนให้เป็นพนักงานขับรถขนส่งขนาดใหญ่ ได้แก่ นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา และ
ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจําการ  

2.2 ที่ประชุมมีความเห็นว่า การยกระดับมาตรฐานของพนักงานขับรถ ควรพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานขับรถ การมีระบบข้อมูล/ประวัติของพนักงานขับรถท่ีตรวจสอบได้ การอบรมให้
ความรู้และทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน การดูแลบํารุงรักษารถ และระบบ
การควบคุมคุณภาพการขับรถ รวมทั้งการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและการปรับค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือของพนักงานขับรถบรรทุกในสถานประกอบการ  
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2.3 สําหรับการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของไทยให้ได้มาตรฐาน ควรส่งเสริมให้มี 
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการของตนเอง สร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการยกระดับมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการด้วยการประยุกต์ใช้ Best Pratices และให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการท่ีมี 
การดําเนินงานและคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ เช่น PM Award เป็นต้น รวมทั้งฝึกอบรม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะและความรู้ด้านกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ได้รับมาตรฐานที่เหมาะสม  

2.4 มาตรฐานด้านความปลอดภัย ควรสร้างความตระหนักของผู้ประกอบการขนส่งให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถและใช้ถนน ควรเร่งพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 
และมีการออกกฎหมายและระเบียบเพ่ือควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย เช่น การกําหนดระดับ
แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถสาธารณะเป็นศูนย์ เป็นต้น เพ่ือลดความสูญเสียจากการเกิด
อุบัติเหตุอันเน่ืองจากสาเหตุการหลับในและเมาสุรา 

2.5 นอกจากน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความสําคัญต่อมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางถนนเพ่ือการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง รวมท้ังการควบคุมและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการควบคุมนํ้าหนักบรรทุกของรถให้เป็นไปตาม
กฏหมายในปัจจุบัน นอกจากน้ี ควรพิจารณาควบคู่ไปกับการทบทวนแนวทางการกําหนด
มาตรฐานและคุณภาพของยานพาหนะ การจัดการขนส่งสินค้าเที่ยวกลับ (Backhauling)  
การกําหนดนโยบายพลังงานทางเลือกสําหรับการขนส่งสินค้าทางถนนท่ีชัดเจน เช่น แผนการเพ่ิม
สถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นต้น และการใช้มาตรการทางด้านภาษีในการจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าในภาพรวม  

2.6 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้าของกระทรวง
พาณิชย์ได้ดําเนินการพัฒนากฎหมายเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ (LSPs) ด้วยการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ซึ่งอยู่
ระหว่างนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  

2.7 ที่ประชุมเห็นว่า ในระยะเร่งด่วน ควรเร่งดําเนินการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกที่เหมาะสมบนเส้นทาง
การขนส่งสินค้าหลักทั่วประเทศ ยกระดับทักษะฝีมือพนักงานขับรถบรรทุกให้มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนและบริการที่เก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างขีดความความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งไทย
สามารถขยายการให้บริการไปในต่างประเทศ 

3. มติที่ประชุม 

3.1 เห็นชอบกรอบแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการขนส่งสินค้าทางถนนของ
ไทยตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานในระยะเร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย ดังน้ี  

3.1.1 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งดําเนินการพัฒนาจุดพัก
รถบรรทุกให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ 
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3.1.2 มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน เร่งดําเนินการ
ยกระดับทักษะฝีมือพนักงานขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน และขยายผลการพัฒนา 
ในวงกว้างให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 

3.1.3 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งผลักดันให้เกิดการใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งดําเนินการพัฒนา
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนและบริการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างขีดความความสามารถ
ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-ระยอง  

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเร่ืองรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (คณะกรรมการ PPPs ) ในการจัดทําการ
ทดสอบความสนใจภาคเอกชน (Market Sounding) ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทาง
กรุงเทพฯ – ระยอง และกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ให้คณะกรรมการ กบส. เพ่ือพิจารณา สรุปสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

1.1 วันที่ 14 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ PPPs ดําเนินการทดสอบ
ความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการรถไฟความเร็วสูงใน 2 สายทาง
ประกอบด้วย (1) สายตะวันออก (กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ระยอง) และ (2) สายเหนือ (กรุงเทพฯ-
เชียงใหม่)  

1.2 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการ PPPs ได้ดําเนินการจัดทําการทดสอบความสนใจของ
ภาคเอกชน (Market Sounding) โดยยังมีประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการความชัดเจนว่า รัฐบาล
ไทยจะยืนยันให้โครงการรถไฟความเร็วสูงใน 2  เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ 
- ระยอง แก่ภาคเอกชนประเทศอ่ืน ที่ไม่ใช่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ดําเนินการ 
นโยบายการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นการขนส่งโดยสารเพียงอย่างเดียว หรือจะพัฒนา
สําหรับขนส่งสินค้าด้วย และหน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีจะดําเนินการพัฒนาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงร่วมกับภาคเอกชนจะเป็นหน่วยงานใด 

1.3 คณะกรรมการ PPPs มีความเห็นเบ้ืองต้นต่อประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนข้างต้น ดังน้ี  

1.3.1 ในกรณีเส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง และกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เห็นสมควรพิจารณาเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนจากทุกประเทศสามารถเข้ามาประกวดราคาในการร่วมดําเนิน
โครงการ และหากสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการเข้าร่วมดําเนินการ ก็สามารถเข้ามาร่วม
ประมูลโครงการได้ 

1.3.2 เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว และเป็นการพัฒนาระบบ Logistics 
เพราะการขนส่งสินค้าจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นหากใช้ Standard Gauge จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) ในการ
พัฒนาเส้นทางสําหรับการขนส่งสินค้า รวมท้ังควรศึกษาถึงความเหมาะสมในการขยาย
เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยองไปจนถึงจังหวัดตราด เพ่ือรองรับปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าชายแดนด้วย 
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1.3.3 เห็นสมควรมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดําเนิน
โครงการ ในกรณีเป็นการขนส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว เน่ืองจาก รฟม. มีความเช่ียวชาญ
ในการดําเนินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากมีการขนส่งสินค้าร่วมด้วย 
ก็เห็นสมควรจัดต้ังหน่วยงานใหม่ โดยมีภาครัฐถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 เป็นผู้ดําเนิน
โครงการโดยให้ รฟท. เป็นผู้ให้เช่าแนวเขตทางในการพัฒนาโครงการและให้หน่วยงานที่จะ
กําหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้พัฒนาและดําเนินโครงการบนที่ดินของ รฟท. 
ดังกล่าว 

1.4 ฝ่ายเลขานุการมีความเห็นเบ้ืองต้นเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1.4.1 ในส่วนของการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง และ
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในระยะแรกกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทางและขนส่งภายในประเทศในปัจจุบันอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะ 
การเดินทางและขนส่งสินค้าทางรถไฟในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปอย่าง
รอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรจัดทํารายงาน
การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการโดยละเอียด และนําเสนอตามขั้นตอนของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.4.2 สําหรับการพิจารณากําหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการจําเป็นต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อดี/ข้อเสียในแต่ละรูปแบบ โดยเฉพาะความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง ผลกระทบต่อภาระการลงทุนของภาครัฐ ความเสี่ยงทางการเงินและการบริหาร
จัดการความยอมรับจากสหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากน้ี เพ่ือให้การบริหาร
จัดการระบบรถไฟความเร็วสูงเกิดความชัดเจนทั้งในด้านการกําหนดนโยบาย การกํากับ
ดูแลและหน่วยงานปฏิบัติ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เร่งศึกษาความ
เหมาะสมในการกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบของประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงใน 2 เส้นทาง 
ได้แก่ กรุงเทพฯ - หนองคาย และ กรุงเทพฯ – สุดชายแดนมาเลเชีย ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชน
จีน  ดังน้ัน การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเส้นทางอ่ืนๆ ยกเว้น 2 เส้นทางดังกล่าว เช่น กรุงเทพฯ 
– เชียงใหม่  กรุงเทพฯ – ระยอง และกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี น้ัน ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบาย
ให้คณะกรรมการ PPPs เร่งจัดทําการทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) 
เพ่ือให้สามารถเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงมา
โดยตลอด ดังน้ัน การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงยกเว้น 2 เส้นทาง รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนจากทุกประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการได้  

2.2 สําหรับการพิจารณาขอบเขตการให้บริการรถไฟความเร็วสูงน้ัน ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม ได้
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โดยท่ัวไปการให้บริการรถไฟความเร็วสูงในต่างประเทศจะเป็นการให้บริการ
รถไฟเป็นแบบทางไกล และมีการขนส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว แต่สําหรับประเทศไทย หาก
กําหนดให้มีการขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียว อาจจะทําให้ไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน เน่ืองจาก
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ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศมีไม่มากนักและเป็นเส้นทางระยะสั้น ดังน้ัน จึงเห็นว่าหาก
พิจารณาให้มีการขนส่งสินค้าร่วมด้วยก็จะทําให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
กรณีที่มีการขนส่งสินค้าร่วมด้วยอาจจะทําให้วงเงินลงทุนและมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเพ่ิมขึ้น
กว่ากรณีขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียว ทั้งน้ี อาจจะจําเป็นต้องขยายให้เส้นทางมีความครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการเพ่ิมขึ้น เช่น กรณีเส้นทางกรุงเทพฯ  –  จ. ระยอง อาจจะต้องมีการขยายเส้นทางไปถึง 
จ.ตราด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม จะรับไปศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของโครงการในรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป  

2.3 ที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นจากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้กับภาคเอกชนได้ตาม
เป้าหมาย ดังน้ัน จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ความสําคัญในการสํารวจศึกษาแนว
เส้นทางที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเวนคืนที่ดิน เพ่ือให้สามารถส่งมอบพ้ืนที่ได้ตามแผนที่กําหนดไว้  

2.4 สําหรับการกําหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการ เน่ืองจากปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนากิจการรถไฟกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เส้นทาง ดังน้ัน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสนในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณา
ศึกษาความเหมาะสมในการกําหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางที่เหลือ 
ทั้งน้ี ในการพิจารณาจะต้องคํานึงถึงข้อจํากัดทางกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย โดยเฉพาะ
กรณีที่เสนอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่     

3.  มติที่ประชุม 

3.1 รับทราบผลการดําเนินการจัดทําการทดสอบความสนใจภาคเอกชน (Market Sounding) ภายใต้
โครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง และกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ของ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private 
Partnerships  

3.2 เห็นควรให้ภาคเอกชนจากทุกประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงในเส้นทางอ่ืนๆ ยกเว้นเส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย และกรุงเทพฯ  - สิ้นสุด
ชายแดนประเทศมาเลเซีย  

3.3 เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูง 
(Feasibility Study) ในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่  กรุงเทพฯ – ระยอง โดยให้รับข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ กบส. ไปประกอบการดําเนินการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งให้ศึกษาความ
เหมาะสมของโครงสร้างการบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบของประเทศ และกําหนด
หน่วยงานรับผิดชอบที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอ่ืนๆ 

1. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นําเสนอรายงานเรื่องข้อเสนอแนะการผลักดันยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติปี 2555-2559 โดยมีข้อเสนอแนะของกรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ 
ดังน้ี  






